
 

 
 
Borgarstjórn Reykjavíkur 
16. júní 2015 
 

 

 

 

Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks um stuðning við áframhaldandi starfsemi 

Landhelgisgæslunnar í Reykjavík:  

 

Borgarstjórn leggst eindregið gegn hugmyndum um flutning á starfsemi Landhelgisgæslunnar 

frá Reykjavík, hvort sem um er að ræða að hluta til eða í heild. Borgarstjórn lýsir yfir fullum 

vilja til að búa þannig að starfsemi Landhelgisgæslunnar í borginni, jafnt flugdeild sem 

skiparekstri stofnunarinnar, að hún nái að þróast og eflast.  

 


